

BÁO CÁO

**Kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh
về tình hình khai thác cát trên sông Đồng Nai**

Thực hiện Công văn số 2608/UBND-NC ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về việc xử lý thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng (Tin số 53) và Công văn số 2740/UBND-KT ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh v/v kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo Bình Phước liên quan đến việc khai thác cát trái phép trên Sông Đồng Nai, Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý, báo cáo kết quả như sau:

1. Về thông tin nội dung phản ánh

Trước khi nhận được Công văn số 2608/UBND-NC ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh, Công an tỉnh Bình Phước cũng nhận được phản ánh của người dân xưng tên Hiền, qua số điện thoại 0868.990.940 với nội dung phản ánh tương tự nội dung phản ánh tại Công văn số 2608/UBND-NC.

2. Kết quả xác minh, xử lý

Công an tỉnh Bình Phước đã xác minh người cung cấp thông tin phản ánh thì không xác định được vì số điện thoại không liên lạc được và xác minh tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũng không xác định được người có thông tin phản ánh sinh sống tại địa phương.

Qua nghiên cứu các video, Công an tỉnh không xác định được thời gian, vị trí quay video; nội dung video quay từ xa nên không nhận diện được người và các đặc điểm, ký hiệu nhận dạng của các tàu khai thác cát do đó không thể làm việc được người có liên quan.

Xác minh người dân và chính quyền địa phương cho biết không phát hiện có tàu hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai đoạn thuộc địa phận xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước trong thời gian qua.

Ngày 06/8/2021, Công an tỉnh đã phối hợp với đoàn công tác của UBND huyện Bù Đăng tiến hành rà soát và kiểm tra các bãi tập kết cát dọc bờ sông Đồng Nai thuộc địa bàn xã Thống Nhất và xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Kết quả xác


định có 03 bãi tập kết cát tại thôn 5, xã Thống Nhất với khối lượng là 14.882,22m³ cát và 02 bãi tập kết cát tại thôn 6, xã Đăng Hà với khối lượng cát là 12.479 m³. Đoàn công tác của huyện Bù Đăng tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số cát có trong các bãi tập kết cát và việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, lợi dụng khi các ngành chức năng ưu tiên tập trung lực lượng cho công tác phòng chống dịch covid 19, một số đối tượng đã lén lút hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai tại những vị trí hẻo lánh, xa khu vực dân cư. Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 03 vụ, gồm 03 tàu sắt và 06 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, các vụ việc đã được bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng và Công an huyện Bù Đăng nắm chắc tình hình hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ cát trên sông Đồng Nai để có biện pháp đấu tranh, xử lý theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai tại khu vực thôn 5, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tỉnh, UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- BGD CAT;
- Sở TNMT;
- Lưu: PC05, VT PV01.

KT. GIÁM ĐỐC

 Đại tá Dương Văn Mạnh